



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓

ตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดอำนาจเจริญ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

๐๐๑

นายพีรพัฒน์ มะเทวิน

๐๐๒

นายทวี แก้ววงศ์ษา

ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๓

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา
และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล <ul style="list-style-type: none">บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจาความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ์ทัศนคติ แรงจูงใจ	วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระพุทธรอดมสุข ชั้น ๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

**ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้**

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกครั้ง หากไม่มีบัตร กรรมการควบคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาต ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด

๕. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๘. ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไม่มารายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน

ง) การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

จังหวัดอำนาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และทางเว็บไซต์จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ www.amnatcharoen.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ <http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/> หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “รับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอภิชาติ ภาวัง)

ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล